

1



ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2562

จดหมายข่าว

FACULTY OF SCIENCE, MAEJO UNIVERSITY



เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและ
สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยให้ยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำ SAR
ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN QA



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN QA โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA และผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและสามารถ
จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ได้ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการขยายผลไปสู่หลักสูตรอื่น ๆ ได้ ซึ่งจัดในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 วันที่ 13 ธันวาคม 2561
และวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬารภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT CAMP)



สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT CAMP) ประจำปี 2562 ในวันที่ 11-13 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมทั้งหมด 33 คน ซึ่งภายในโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
ได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงการเรียนรู้การสอนของสาขาวิชา พร้อมทั้งยังเป็
นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เข้าศึกษาต่อในวิชา



ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, รองคณบดี, เลขานุการคณะฯ
ผู้จัดทำ นายบัณฑิต รั้งษ์เผ่าสุวรรณ
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ : 053-873801 โทรสาร : 053-873827 www.science.mju.ac.th



เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและ
สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยให้ยั่งยืน



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 65 คน และคณะครูจำนวน 8 คน ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแก่โรงเรียนและชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาวิชาทั้งด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา รวมถึงการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ เรียนรู้ธรรมชาติวิทยา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาเรียนรู้ ณ ห้วยตึงเฒ่า ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และมีพื้นฐานในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต



สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6



สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการค้นคว้าทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อให้ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ได้รับรู้จากวิทยากรระดับประเทศ ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.อดิชาติ เกตตะพันธ์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "เด็กสาขาคณิตศาสตร์รุ่นใหม่ทำอะไรได้บ้าง"



เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและ
สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยให้ยั่งยืน



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร



ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 ถึง 30 มกราคม 2562 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรต่างๆ ที่จะเปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกทั้งเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งโรงเรียนที่เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้แก่ 1.โรงเรียนแม่ออน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2.โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 3.โรงเรียนพร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET โดยภายในโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบ O-NET ในภาค วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งเป็นการให้น้องๆ นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางด้านวิชาการต่อกัน ซึ่งโครงการนี้จัด ณ อาคารจุฬารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

